



# สัมมนาสาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph\_banpong@hotmail.co.th

2024

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2024 ปีที่ 58 ฉบับที่ 3169

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ปี B

พระวาจา (มก.10:35-45)



“ฝันที่ทำให้ฝันต่อ”

หัวใจที่เปลี่ยน ‘หมาป่า’ ให้เป็น ‘แกะ’

คำขวัญวัดนักบุญโยเซฟ 2024

ฝันที่ทำให้ฝันต่อ

หัวใจที่เปลี่ยน “หมาป่า”

ให้เป็น “แกะ”

“The dream that makes you dream”

A heart that transforms “wolves”  
into “lambs”

โอกาสครบรอบ 200 ปี

ความฝันเก่าของ

ของคุณพ่อบอสโก

เวลานั้น ยากอบและยอห์นบุตรของเศเบดี เข้ามาทูล  
พระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าทั้งสองปรารถนา  
ให้พระองค์ทรงกระทำตามที่ข้าพเจ้าจะขอ” พระองค์ตรัส  
ถามว่า “ท่านปรารถนาให้เราทำอะไร” ทั้งสองทูลตอบว่า  
“ขอโปรดให้ข้าพเจ้าคนหนึ่งนั่งข้างขวา อีกคนหนึ่งนั่งข้างซ้าย  
ของพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์เถิด” พระเยซูเจ้าตรัสว่า  
“ท่านไม่รู้ที่กำลังขออะไร ท่านคิดด้วยซึ่งเราจะดื่มได้ใหม่  
หรือรับการล้างที่เราจะรับได้หรือไม่” ทั้งสองทูลว่า  
“ได้ พระเจ้าข้า” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ถ้วยที่เรา  
จะดื่มนั้น ท่านจะได้ดื่ม และการล้างที่เราจะรับนั้น ท่านก็จะ  
ได้รับ แต่การที่จะนั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของเรานั้น  
ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะให้ แต่สงวนไว้สำหรับผู้ที่พระเจ้า  
ทรงจัดเตรียมไว้”

เมื่อได้ยินดังนั้น อัครสาวกอีกสิบคนรู้สึกโกรธ  
ยากอบและยอห์น พระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกเขาทั้งหมดมาพบ  
ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่า คนต่างชาติที่คิดว่าตนเป็น  
หัวหน้าย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่น และผู้เป็นใหญ่ย่อมใช้

คุณฉวีรา รุจิรัตน์

สร้างอุทิศแด่

มาร์กาเร็ต ลาวัลย์ รุจิรัตน์

อำนาจบังคับ แต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้น ผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น และผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในหมู่ท่าน ก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ทุกคน เพราะบุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น และมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์”



**หัวข้อ** บุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อรับใช้และมอบชีวิตเป็นสินไถ่เพื่อมนุษย์ทั้งหลาย  
**ธรรมล้ำลึก** พระคริสตเจ้าทรงรับใช้และทรงพลีชีวิตของพระองค์เพื่อเรา  
**ทำที่** การรับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยความยินดี  
**การดำเนินชีวิต** เราจะทำกิจเมตตาและรับใช้ทุกคน ตามแบบฉบับของพระเยซูเจ้า



**บทอ่านที่หนึ่ง** : - อสย 53:10-11

การรับใช้ของคริสตชนหมายถึงการปฏิเสธตนเอง การเสียสละ และการอุทิศตน จนถึงกับยอมรับความทุกข์ทรมานแทนผู้อื่นได้

**บทอ่านที่สอง** : - ฮบ 4:14-16

ให้เราเชื่อมั่นในความเชื่อของเรา ไว้วางใจในพระเยซูเจ้า และวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์

**พระวรสาร** : - มก 10:35-45

พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้รับใช้ผู้อื่น เพื่อเราจะได้เป็นใหญ่และเป็นคนที่หนึ่งในพระอาณาจักรของพระองค์



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2024

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คามิลเลียน	คุณนภสมน - คุณดวงแข	คุณมาตี	คุณมณีนุช
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณกรนุช	คุณอาจรีย์ - คุณกานดา	คุณภาวนา	คุณวีราพร
19.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	สัตบุรุษ	คุณวิจิตรา - คุณพรเลิศ	คุณดวงฤดี	คุณจุฑาทิพย์

ก่อนหน้านี้...พระเยซูทรงบอกศิษย์ของพระองค์  
ถึงเรื่องบุตรแห่งมนุษย์ที่จะถูกมอบ...ถูกตัดสิน  
...ถูกเหยียดหยาม โขยตี...และนำไปฆ่า  
มาวันนี้...บุตรสองคนของเศเบดีจะล้มทิ้งหมดไปสิ้น

กางเขนและความตายของพระเยซูจะไม่ได้อยู่ในความคิด  
พวกเขามุ่งหวังเพียงสิ่งเดียวคือ...เกียรติอำนาจ  
...นั่งข้างซ้ายและขวา ในวันเวลาแห่งสิริโรจนา

พวกเขากำลังค้นหาทางลัดที่มุ่งไปสู่สิ่งที่ความคาดหวังวาดฝัน  
แต่...พระองค์ทรงนำพาพวกเขาให้หวนคืน  
สิริโรจนาของพระเยซูมิใช่กาลเวลาที่นั่งบัลลังก์แห่งเกียรติอำนาจ  
แต่กาลเวลา...ที่ตรึงติดอยู่กับไม้กางเขน  
พระองค์ทรงถามเขาอย่างจริงจังว่า ท่านจะดื่มถ้วยที่เราจะดื่มได้หรือ  
คำตอบที่พระองค์ได้รับดูจริงจังไม่แพ้คำถาม  
จนพระองค์จำต้องตอบพวกเขาทั้งสองตรงไปตรงมา  
ถ้วยที่เราจะดื่มนั้น ท่านจะดื่ม  
แต่การนั่งข้างซ้ายหรือข้างขวา มิใช่หน้าที่ของเรา  
ทั้งหมดดูชัดเจนว่า ไม่มีเส้นทางลัดสู่สิริโรจนา

เส้นทางชีวิตของพวกเขาทั้งสอง และอีกสิบคนที่เหลือ  
จำต้องทอดยาวผ่านท้องนาที่ถูกไถหว่าน  
...ยอมแยกสลาย และสูญหาย  
จนกระทั่งวันนั้น ที่ดวงตะวันแห่งสิริโรจนาของพระเจ้า  
จะไฉ่ล้นขอบฟ้าแห่งกาลเวลา ฟู!



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



## พระเยซูเจ้าทรงสอนเรื่องการรับใช้

พระเยซูเจ้าทรงเน้นหนักถึงพันธกิจของพระองค์ว่า “บุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ แต่เพื่อรับใช้ผู้อื่น” ซึ่งประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งนี้หมายถึงพระองค์ “ทรงยอมถูกบดขยี้ด้วยความทุกข์ทรมาน เพราะทรงพลีชีวิตเพื่อชดเชยบาป” โดยที่การกระทำดังกล่าวทำให้ “คนเป็นอันมากเป็นผู้ชอบธรรม”



ในบริบทดังกล่าว เราจึงเข้าใจคำตอบที่พระเยซูเจ้าให้กับยากอบและยอห์นผู้ปรารถนาจะนั่งในตำแหน่งของผู้มีอำนาจ โดยที่พระองค์ตรัสบอกถึงเงื่อนไขซึ่งได้แก่ “การร่วมรับทรมานไปกับพระองค์” เพราะสำหรับพระองค์อำนาจคือการรับใช้ และการรับใช้คือ “การดื่มถ้วยที่พระองค์จะต้องดื่ม” คือ พระมหาทรมาน ในขณะที่ตามประสามนุษย์ อำนาจหมายถึงการเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่น การเป็นผู้ใช้อำนาจบังคับ สำหรับพระเยซูเจ้าผู้ใดต้องการอำนาจ ผู้นั้นต้องเป็นผู้รับใช้ และการรับใช้สูงสุดคือ “การมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่สำหรับคนเป็นอันมาก”

พระเยซูเจ้าไม่เพียงแต่ทรงสอน ทรงทำพระองค์ให้เป็นแบบอย่างในช่วงสำคัญที่สุดของภารกิจ คือ ในการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้ายกับบรรดาอัครสาวก เหมือนกับเป็นการมอบพินัยกรรมแก่พวกเขา เมื่อตรัสว่า “จงรักกันและกันเหมือนเรารักท่าน” เราอยู่กับท่านเหมือนคนรับใช้ แล้วทรงก้มลงล้างเท้าพวกเขา

เมื่อเทียบกับข่าวดีที่ประกาศ เมื่อเทียบกับภารกิจการเป็นประกาศก และเมื่อเทียบกับทุกสิ่งทั้งที่พระเยซูเจ้ากระทำ ทั้งหมดทรงแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จของภารกิจมีสาระสำคัญอยู่ที่การทรงยอมรับบาปของมนุษยชาติ และทรงทนทุกข์จนสิ้นพระชนม์ นั่นคือ การเสด็จมาเพื่อรับใช้มีจุดสุดยอดของการแสดงออกที่การบังเกิดมาเพื่อมอบชีวิตเป็นค่าไถ่ มีผู้กล่าวว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อมีชีวิต มีเพียงบุคคลเดียวที่เกิดมาเพื่อตาย คือพระบุตรของพระเจ้า ดังนั้นในการทำหน้าที่สงฆ์ผู้เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ พระองค์จึงทรงเป็นสงฆ์ผู้สามารถร่วมทุกข์ในความอ่อนแอของเรา ได้ทรงผ่านการทดลองมาหมดทุกอย่างเหมือนกับเรา จนทำให้เราเดินทางต่อไปได้ด้วยคามมั่นใจ เพื่อเข้าไปหาพระบัลลังก์แห่งพระหรรษทานเพื่อรับพระกรุณาและการเกื้อกูลในยามต้องการ

## ข้อคิดสำหรับเรา

**ประการแรก** เราต้องรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก เราถูกท้าทายให้มอบชีวิตของตนในการรับใช้ด้วยความรัก โดยเริ่มจากในบ้านและในที่ทำงานของเรา ก่อน เราสามารถเรียนรู้การรับใช้ด้วยรอยยิ้มและการทักทายที่อบอุ่น

**ประการที่สอง** เราต้องรับใช้ด้วยความอดทน พระเยซูเจ้าได้เชื่อมโยงการรับใช้และความทุกข์ทรมานเข้าด้วยกัน เราไม่สามารถรับใช้ใครสักคนโดยที่เราไม่รู้สึกลำบากอะไร ความทุกข์ทรมานและการรับใช้ต้องไปด้วยกัน การรับใช้มีความหมายมากยิ่งขึ้นเมื่อเราได้ร่วมเป็นหนึ่งในเดียวกับพระทรมานของพระเยซูเจ้า เราต้องไวต่อความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเรา ใส่ใจต่อความต้องการของพวกเขา มากกว่าความต้องการของเรา

**ประการที่สาม** เราต้องรับใช้ทุกคน พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้เรารับใช้ทุกคนโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและต้องรับใช้โดยไม่คิดมูลค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนยากจนและคนทุกข์ยากเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา การรับใช้ทุกคนเท่านั้นทำให้เรายิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเจ้า

มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ขึ้นสู่ตำแหน่งแห่งอำนาจที่อยู่เหนือทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ศิษย์ของพระเยซูเจ้า แต่พระเยซูเจ้าทรงให้บทเรียนแก่บรรดาศิษย์และเราแต่ละคน เพื่อจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องเป็นคนรับใช้ เพื่อจะเป็นที่หนึ่งต้องรับใช้ทุกคน พระองค์มิได้เสด็จมาเพื่อให้คนอื่นรับใช้ แต่เพื่อรับใช้ผู้อื่น และมอบชีวิตของพระองค์เป็นสินไถ่มนุษย์ทั้งมวล

ในฐานะคริสตชน เราได้รับเชิญให้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยรอยยิ้ม เราได้รับการท้าทายให้ดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซู ให้เราเริ่มต้นด้วยการรับใช้ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว บ้านของเราเองต้องเป็นสถานที่แรก จากนั้นเป็นที่ทำงาน คุณพ่อคุณแม่ที่อุทิศเวลา ความสามารถ สุขภาพ เพื่อความสุขของสมาชิกทุกคน ในครอบครัวก็เท่ากับได้รับใช้พระเจ้าเอง การรับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่นมักจะทำให้เรามีความยุ่งยากลำบาก ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องสวดภาวนาเพื่อขอความสว่างและวิธีการที่เหมาะสมในการช่วยเหลือผู้อื่น อีกทางหนึ่งคือการภาวนาเพื่อบุคคลที่มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตหรือบุคคลที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือ



1. ข้าพเจ้าจะรับใช้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจตามแบบฉบับของพระเยซูเจ้า
2. ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอ
3. ข้าพเจ้าจะรู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อผู้อื่นให้มากขึ้น

ขอเชิญร่วมงาน **วันแพร่ธรรมสากล**  
 และ **วันบราวลี** สังฆมณฑลราชบุรี  
 “จงไปและเชิญทุกคนมางานเลี้ยง” (มัทธิว 22:9)

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2024  
 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.30 น.  
 ณ วัดนักบุญอันตน ตอนมดตะนอย

สถานที่จัดงาน: วัดนักบุญอันตน ตอนมดตะนอย  
 โทร. 034-311111



วันแพร่ธรรมสากล (วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2024)

"จงไปและเชิญทุกคนมางานเลี้ยง" (เทียบ มธ 22:9)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสาส์นวันแพร่ธรรมสากลในปีนี้ ทรงใช้หัวข้อที่มาจากอุปมาเรื่องไวอาหมงคัล ในบทพระวรสารนักบุญมัทธิว บทที่ 22 ข้อ 9 "จงไปและเชิญทุกคนมางานเลี้ยง" ทรงเน้นคำกริยา 2 คำ "จงไป" และ "จงเชิญ" เป็นพันธกิจที่พระศาสนจักรได้รับคำสั่งขององค์พระเยซูเจ้าและทำมาตลอด 2,000 ปี พระศาสนจักรไม่เคยเห็นดีเห็นชอบกับหน้าที่นี้ และต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคน แน่ใจว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของธรรมทูตโดยตรง แต่พี่น้องคริสตชนในฐานะส่วนหนึ่งของพระกายทิพย์ของพระศาสนจักรหนึ่งเดียว เราจึงมีหน้าที่ที่จะออกไปเหมือนกับธรรมทูตด้วยการเป็นประจักษ์พยานชีวิต พระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวว่าเราจะต้องไม่ "คุมขัง" พระองค์ไว้กับเรา เราจะต้องไม่เก็บข่าวดีที่เราได้รับไว้เป็นของเราคนเดียว ด้วยความชื่นชมดีในข่าวดีนี้ เราจะต้องนำพระเยซูคริสตเจ้าไปถึงพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระองค์ การที่เราออกไปอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เราจะต้องเชิญผู้คนที่เราได้พบเจอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อ่อนแอที่สุด ได้แก่ คนยากจน คนพิการ คนชายขอบสังคม คนอพยพย้ายถิ่น หญิงม่าย ลูกกำพร้า และคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้า ให้พวกเขาได้มาสัมผัสกับ "ความเมตตาแห่งความรักที่ช่วยให้รอดพ้นของพระเจ้า ซึ่งแสดงออกในพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ"

สถานการณ์โลกในปัจจุบันนี้มีหลายสิ่งที่น่าห่วงใย ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเรื่องสงคราม วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมือง วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงวิกฤตทางด้านความเชื่อด้วย มีคนจำนวนมากที่ได้ละทิ้งความเชื่อ หรือบางคนเมินเฉยไม่สนใจ (นี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะต้องไปเชิญ) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินลงทุนทั่วโลกลดลงมาก ส่งผลต่อการจัดสรรเงินสนับสนุนไปยังสังคมพลต่าง ๆ ทั่วโลก จึงขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนชาวไทยได้ร่วมใจกันมอบเงินลงทุนวันแพร่ธรรมสากลกันมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมงานประกาศข่าวดีสากล

ขอพระแม่มาเรียดวงดาราแห่งการประกาศพระวรสาร เสนอวิงวอนแทนเราสำหรับพันธกิจการประกาศข่าวดีของบรรดาศิษย์ของพระคริสตเจ้า เพื่อเราแต่ละคนจะได้เป็นเครื่องมือของพระองค์ในการออกไป พบปะ เชิญชวน ให้ผู้คนมากมายจะได้เข้ามาในงานเลี้ยงพระองค์

คุณพ่อโตรรงค์ มุสตรี้, TMS

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต

ผู้อำนวยการสมณองค์การสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทย

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

สังฆุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมสังฆมหาเด็กช่วงมิสซา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2024

หัวข้อ "เด็กช่วงมิสซา ไกลชิดพระเจ้า ในบูชาขอบพระคุณ"

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2024 เวลา 10.30 น.-16.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารเปาโล วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



ผู้ปกครองที่สนใจสังฆุตรหลานเข้าร่วม สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ 032-211188 หรือแจ้งผ่านดาวอาร์ได้

ภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2024





## ประกาศ

## สรุปข่าว



### ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการสวดสายประคำร่วมกันที่วัด

### วันแพร่ธรรมสากล เก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา

เนื่องด้วย วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2024 เป็นวันแพร่ธรรมสากล ทางวัดจะเก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา ครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือกิจการของวัด ครั้งที่สองเพื่อช่วยเหลืองานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก

### ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมกับระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการสวดสายประคำร่วมกันที่วัด

### ประชุมกลุ่มเซอร์ร่า

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 2024 หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอร์ร่าประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

### ฉลองวัดแม่พระสายประคำ หลักห้า

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระสายประคำ หลักห้า ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 2024

### ปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมปิดเดือนแม่พระแห่งสายประคำ ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2024 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น. โดยจะเริ่มแท่นและสวดสายประคำพร้อมกันทั้ง 12 กลุ่มจากบริเวณถ้ำแม่พระ ตั้งแต่เวลา 18.30 น.

### ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ คุณธนศ กิจสำเร็จ มอบเงิน 1,000 บาท, ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มอบเงิน 2,000 บาท และจากศุบุญทำบุญซ่อมแซมวัด รวม 6,716 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนสำหรับการซ่อมแซมวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ได้ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่าน พี่น้องที่ประสงค์จะร่วมสมทบทุน สำหรับการซ่อมแซมวัด สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่คุณพ่อเจ้าวัด ขอขอบคุณสำหรับน้ำใจดีที่จะได้รับในโอกาสนี้

## เสกสุสาน

เสกสุสานของวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ป็นีตรงกับ วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2024

มีพิธีบูชาขอบพระคุณที่สุสาน เวลา 09.30 น. และ 18.00 น.

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 09.30 น. ที่สุสานมีดอกไม้ พวงมาลัย และเทียน ไว้จำหน่าย

ขอเชิญพี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุน

เพื่อเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือกิจการของวัด

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 18.00 น. ขอความกรุณาพี่น้องได้เตรียมเทียนและดอกไม้มาเอง

(ขอเป็นเทียนแก้ว เพื่อความสะอาดของหลุมญาติพี่น้องของท่าน)



# ปฏิทิน พิธีบูชาจอมพระคุณ ประจำปี ๒๕๖๗

วัน - เวลา	ตุลาคม 2024 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 20 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา (วันแพร่ธรรมสากล) อุทิศแด่ ซิสเตอร์เซเวรีนา กาออก สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ ปู่และย่าตระกูลทัพศาสตร์	คุณวไลพร ดีถาวร วัด คุณบุญอิม ทัพศาสตร์
จันทร์ที่ 21 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญสำหรับกระแสรักพระสงฆ์ นักบวช สุขสำราญวันคล้ายวันเกิด คุณนันทน์มัส รุจิรัตน์ อุทิศแด่ โยเซฟ เจริญ - โยเซฟ วันชัย - เทเรซา วรรณภา รัตนกาญจนานันต์	กลุ่มเซอร์รา คุณวชิรา รุจิรัตน์ คุณอุมาพร
อังคารที่ 22 19.00 น.	น.ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา โมทนาคุณพระ อุทิศแด่ โยเซฟ วิโรจน์ วิชัยเรืองธรรม อุทิศแด่ ยอห์น ซิม - มาริอา มาลี - โทมัส ไพศาล วงศ์จีน	คุณเชษฐ - คุณกนกกิตติกา คุณโสธยา บุญส่ง คุณปราณี ถนอมวัฒนา
พุธที่ 23 19.00 น.	น.ยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์ (วันปิยมหาราช) สุขสำราญวันคล้ายวันเกิด คุณบุญช้อน โลกวิทย์ อุทิศแด่ เบนดิกโต สุพร - อักเนส ทองใบ ตั้งสัจธรรม และญาติพี่น้อง อุทิศแด่ ฟรังซิส สมบุญ - มาริอา มัคนาเลนา บุญสม แจวเจริญ และ วิญญานในไฟชำระ	คุณสุภาศิริ โลกวิทย์ ลูก - หลาน คุณจารุพรรณ เทียนทอง
พฤหัสบดีที่ 24 19.00 น.	น.อันตน มารีย์ คลาเวต์ พระสังฆราช สุขสำราญสำหรับครอบครัว คุณวัชรินทร์ - คุณดวงฤดี สุวรินทร์กูร สุขสำราญสำหรับสุขภาพ คุณเอกภูมิ ผักกาดทอง อุทิศแด่ มาริอา เทเรซา ศิริวิไล สังขวิเชียร และวิญญานในไฟชำระ	คุณวัชรินทร์ - คุณดวงฤดี คุณนงลักษณ์ น.น.
ศุกร์ที่ 25 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ มาร์กาเร็ตา สุนทร วัชรชตะ (ครบ 3 ปี) อุทิศแด่ ลอเรนซา สุนีย์ วราวัฒน์ธำรง (ครบ 2 ปี) อุทิศแด่ อันนา รัตกร ศรีเจริญ - โยเซฟ วิพล ชินทร์นลัย	ครอบครัววัชรชตะ กลุ่ม คุณมานพ ภราดา
เสาร์ที่ 26 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญสำหรับ คุณณัฐพล ประเสริฐสิน อุทิศแด่ ยอห์น บอสโก เมซัส - คามิลโล คามิน สุวรรณวิโก อุทิศแด่ วิญญานญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ	คุณเลิศศักดิ์ - คุณอรุณี คุณพัชรียา สุวรรณวิโก คุณกสิณ - คุณวีราพร